

"บุญรักษ์" แจงปัญหาบหนังสือเรียนขาด

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 29 ส.ค. 2561

**เลขาธิการ กพฐ.แจง ปัญหาบหนังสือเรียนขาด ชี้ ไม่ได้ขัดแย้งกับสำนักบฯ
งบหนังสือเรียนที่เหลืออีกครั้งหนึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
พร้อมเร่งติดตามงบประมาณที่เหลืออย่างเต็มที่**

วันนี้ (29 ส.ค.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายการบริหารจัดการหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีการศึกษา 2561 ให้แจกหนังสือเรียนครบ 100% แต่ขณะนี้ได้รับงบประมาณในการจัดสรรเพียงแค่ครึ่งหนึ่งที่เปิดภาคเรียนมาแล้วหลายเดือน ว่าเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่ยากให้โรงเรียนต้องกังวล ซึ่งตนยืนยันว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นระหว่าง ศธ.และ สำนักบฯ งบประมาณในการดำเนินการจัดสรรงบในส่วนของหนังสือเรียน ซึ่งไม่ใช่มีเพียงสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.เท่านั้นที่บหนังสือเรียนถูกลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง แต่สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่ได้รับการจัดสรรงบหนังสือเรียนก็ประสบปัญหาเช่นเดียว แต่ขณะนี้ สพฐ.และสำนักบฯ งบประมาณ ได้ทำความเข้าใจเรื่องงบประมาณหนังสือเรียนใหม่แล้ว โดยสำนักบฯ งบประมาณยืนยันที่จะจัดสรรงบหนังสือเรียนที่เหลือมาเต็มเต็มให้ครบ 100% แต่ขณะนี้สำนักบฯ งบประมาณกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ

"ที่ผ่านมาแม้จะได้นงบประมาณหนังสือเรียนยังไม่ครบ แต่ สพฐ.ก็ได้มีการบริหารงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อาทิ ค่าเล่าเรียน งบประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท อุปกรณ์การเรียน งบประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท เครื่องแบบนักเรียน งบประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท ซึ่งในงบประมาณเหล่านี้ สพฐ.ได้ออนไปให้โรงเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนเกือบ 70% แล้ว ซึ่งใน 4 รายการถือว่าเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากกว่าบหนังสือเรียนด้วย ดังนั้นโรงเรียนสามารถยืดหยุ่นบริหารเงินในส่วนนี้ในการใช้บริหารค่าจ่ายไปก่อนได้ และโรงเรียนที่บริหารงบยืดหยุ่นภายในก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ผมจะเร่งติดตามสำนักบฯ งบประมาณในการเติมบหนังสือเรียนจำนวนที่เหลืออีกประมาณ 1,300 ล้านบาทมาสมทบโดยเร็ว และยืนยันว่า สพฐ.กับ สำนักบฯ งบประมาณไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561](#)